

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางฉวีวรรณ ชัยลา	ประธานสภา	ฉวีวรรณ ชัยลา	
๒	นายเฉวียง ปลัดทอง	รองประธานสภา	เฉวียง ปลัดทอง	
๓	นายวีระกัน บุตรประทุม	ส.อบต.หมู่ ๑	วีระกัน บุตรประทุม	
๔	น.ส.พรชนก ชั่วโคตร	ส.อบต. หมู่ ๓	พรชนก ชั่วโคตร	
๕	นายปรีชา นาราษฎร์	ส.อบต.หมู่ ๕	ปรีชา นาราษฎร์	
๖	นางบุญโส โพธิกะ	ส.อบต.หมู่ ๖	บุญโส โพธิกะ	
๗	นางนุจนาจ โพธิ์ขาว	ส.อบต.หมู่ ๗	นุจนาจ โพธิ์ขาว	
๘	นายวิวัฒน์ จันทะภา	ส.อบต.หมู่ ๘	วิวัฒน์ จันทะภา	
๙	นายภูมิรินทร์ คงชาติ	ส.อบต.หมู่ ๙	ภูมิรินทร์ คงชาติ	
๑๐	นายประภาส ปรีชาเลิศ	เลขานุการสภา	ประภาส ปรีชาเลิศ	

ผู้มาประชุม ๑๐ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม	นายก อบต.	ชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม	
๒	นายสุภาพ หลงแก	รองนายก อบต.	สุภาพ หลงแก	
๓	นายประวิทย์ เขตขมภู	รองนายก อบต.	ประวิทย์ เขตขมภู	
๔	นางศรีประไพร ต้อยศักดิ์ดา	เลขานุการนายก	ศรีประไพร ต้อยศักดิ์ดา	
๕	นางศุภาภาญจน์ สุนมา	รองปลัด อบต.	ศุภาภาญจน์ สุนมา	
๖	นายเรืองเดช แสงจันทร์	นักทรัพยากรบุคคล	เรืองเดช แสงจันทร์	
๗	นางเยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล	หัวหน้าสำนักปลัด	เยาวมาลย์ ยนตร์ศักดิ์สกุล	
๘	น.ส.บุญยริศา มุกดา	นักวิเคราะห์ฯ	บุญยริศา มุกดา	
๙	นายสุรศักดิ์ หงษ์แดง	ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๑	สุรศักดิ์ หงษ์แดง	
๑๐	นายถนอม นาราษฎร์	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	ถนอม นาราษฎร์	
๑๑	นางสุภาวดี สารมาคุณ	ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๖	สุภาวดี สารมาคุณ	
๑๒	นายวิไลย ทองเล็ก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	วิไลย ทองเล็ก	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ คน

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายประภาส ปรีชาเลิศ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ -ไม่มี-
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ประธานสภา	<p>ในส่วนของการรับรองรายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบแก้ไขข้อความดังนี้ค่ะ</p> <p>-ในส่วนของหน้าที่ ๕ ที่ สอบต.หมู่ที่ ๓ ได้หักทวงในที่ประชุมในเรื่องของโครงการถนน หินคลุก งบประมาณที่ตั้งไว้ตัวเลขผิดไปจากในข้อบัญญัติที่ตั้งไว้คะ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ในรายงานการประชุมสภา ยอดเงินเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท ขอให้แก้ไขในส่วนนี้ด้วยคะ</p> <p>-และหน้าที่ ๑๓ ตรงโครงการของท่านปลัด (คอนฉิมพอเพียง) ตรงจุดที่บอกว่าประธานสภาเป็นคนเสนอให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านโนนใหญ่เป็นพื้นที่ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในเรื่องสถานที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประธานไม่ได้เป็นคนระบุคะว่าให้เป็นโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ จะเป็นในส่วนของท่านปลัดคะที่เป็นคนระบุสถานที่ ขอให้แก้ไขให้ด้วยนะคะ</p> <p>ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีมติเห็นชอบที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕</p>
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานสภา	<p>๓.๑ การพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)</p> <p>ตามที่ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในวาระที่ ๑ (รับหลักการ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓</p>

ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองกรณีการพิจารณาสามารถระมัดระวังผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้างการแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา วันแต่กรณีต้องการพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม ครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมมีมติคัดเลือกกรรมการแปรญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติกล่าวในที่ประชุม เชิญค่ะ

สอบต. หมู่ที่ ๙

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายภูมิรินทร์ คงชาติ สอบต.หมู่ที่ ๙ ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้ทำหน้าที่รับคำแปรญัตติจากสมาชิกสภาและผู้บริหาร ในวันที่ ๑๖,๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกและผู้บริหารท่านใดยื่นขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม คณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติ (ร่างเดิม) ด้วยคะแนนเสียง ๓/๐ เสียงขอรายงานผลการประชุมต่อสภาครับ

ประธานสภา	มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หากไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) เชิญค่ะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
	เห็นชอบ ๗ เสียง
	ไม่เห็นชอบ - เสียง
	งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)

ประธานสภา เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ) แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ค่ะ หลังเสร็จสิ้นการประชุมในรอบเช้า (ขั้นแปรญัตติ) ดิฉันจะขอพักการประชุมไว้ ๑๕-๒๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. โดยประมาณ และขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) และขอเปิดประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๑.๐๐ น.

พักการประชุม ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้เวลา ๑๑.๐๐ น. แจ้งตามเวลาที่นัดหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม เข้าประชุม ๙ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมและมีผู้มาร่วมประชุม จำนวน ๙ ท่าน จึงขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการประชุมต่อไป

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ)

ประธานสภา ในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้การอภิปรายถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาในวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ มีสมาชิกท่านใดมีเหตุซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ (ขั้นลงมติ) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	๗	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๒	เสียง (ประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ)

ประธานสภา	การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ผ่านมติที่ประชุมสภาฯ ทั้งสามวาระเรียบร้อยแล้วค่ะ มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันจะขอไปที่ระเบียบวาระที่ ๔ ค่ะ
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา)	ในวันนี้การประชุมสภาถือว่าได้เสร็จสิ้นตามกระบวนการขั้นตอนลำดับต่อไปก็จะเป็นการเสนอร่างเพื่อให้นายอำเภอได้ลงนาม และประกาศใช้แล้วจึงจะนำมามอบให้กับสมาชิกทุกท่านต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญค่ะ
ปลัด อบต. (เลขานุการสภา)	เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายประภาส ปรีชาเลิศ ปลัดอบต.คอนฉิม ตามที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ป้องกัน ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการสำรวจภัยพิบัติ สำรวจความเสียหายตามระเบียบการป้องกันสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้ เหตุุน้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆ รวมไปถึงวาทภัย ในการออกคำสั่งนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมออกไปสำรวจความเสียหายเพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจะแบ่งออกเป็นชุดของแต่ละหมู่บ้านก็จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ อบต.คอนฉิม จำนวน ๓ ท่าน และผู้ที่นายกมอบหมายให้เป็นประธาน ๑ ท่าน และสมาชิก อบต.ประจำหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการและผู้นำเป็นโครงสร้างแบบ มีหน้าที่ในการสำรวจรับแจ้งการประสานงานรับแจ้งตามแบบฟอร์ม ตามระเบียบเพื่อที่จะได้นำเอกสารที่ได้ออกสำรวจประกอบการรายงานอำเภอและจังหวัดต่อไปครับ สำหรับในส่วนของงบ อบต. ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราสามารถรับผิดชอบในส่วนที่เผชิญเหตุ คือขณะเกิดเหตุถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติพายุลมซัดมบ้านเร่งด่วนส่วนนี้เราสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็ต้องไปเผชิญเหตุเบื้องต้นในเรื่องของการช่วยเหลือต้องมีการรายงาน การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ส่วนเรื่องน้ำท่วมก็จะเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น หากบ้านเรือนเสียหายจากเหตุน้ำท่วมก็จะมีการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือของ อบต. ในส่วนของเกษตรกร สัตว์เลี้ยง ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของเกษตรกรที่จะอาศัยประกาศภัยพิบัติอาศัยงบจากจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือต่อไปครับ ในส่วนนี้เป็นแค่แนวทางในการสำรวจขอความร่วมมือทั้งทางด้านสมาชิกและผู้นำได้รวบรวมรายชื่อของผู้ที่ได้รับผลกระทบ แล้วทาง อบต. จะลงพื้นที่ไปสำรวจดูความเสียหายพร้อมเก็บภาพประกอบ ในส่วนนี้มีท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญค่ะ

- สอบต.หมู่ที่ ๕** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายปรีชา นาราชภูร์ สอบต.หมู่ที่ ๕ กระผมขอฝากเรื่องถนนลงหินคลุกเอาหินไปลงผิดที่ครับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดเพราะถนนเส้นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ยิ่งเดือดร้อนอยู่ เหมือนเดิมฝากให้คณะผู้บริหารไปพิจารณาซ่อมถนนด้วยครับ
- ประธานสภา** ฝากถึงทางคณะผู้บริหารเวลาลงไปซ่อมแซมถนนให้ประสานสมาชิกทุกครั้งด้วยคะ บางทีชี้จุดความเดือดร้อนไม่ถูกที่คะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญคะ
- สอบต.หมู่ที่ ๑** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวีระกันบุตร ประทุม สอบต.หมู่ที่ ๑ ฝากท่านนายกเรื่องถนนการลงหินคลุกที่ผมได้เสนอในการประชุมครั้งที่แล้วแจ้งความเดือดร้อนถนนเส้นนาพอแกง หลากๆหมู่เห็นท่านนายกได้ ลงไลน์รายงานแล้ว แต่ไม่เห็นของหมู่ที่ ๑ ไม่ทราบว่าได้ไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้หรือยังครับ ฝากท่านนายกด้วยครับ
- ประธานสภา** ปัญหาน้ำท่วมและเรื่องของถนน ทางหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๓ ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขทางเราก็ตอบใจสถานการณ์เพราะเป็นช่วงฤดูฝนงบประมาณก็ยังไม่ถึงการแก้ไขก็ยังไม่ถึงก็ต้องรอ ชาวบ้านบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องรับฟังทุกอย่างทุกปัญหา ส่วนการตอบคำถามก็สำคัญขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้คำพูดแบบไหนถ้ามีเหตุผล ชาวบ้านก็จะเชื่อถือเพราะมันมีเหตุที่ทำให้ล่าช้าการทำงานก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณและสภาพแวดล้อมด้วยคะ เชิญท่านนายกได้ตอบข้อสงสัยในส่วนขอ ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน
- นายก** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านในเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติทั้งสองวาระซึ่งก็เป็นเอกฉันท์ทั้งสองวาระ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่จะถึงซึ่งกระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นทุกฝ่ายทุกหมู่ไม่เลือกว่าหมู่ไหนได้มากได้น้อยในส่วนนี้ก็จะเป็เป้าหมายและนโยบายของคณะผู้บริหารอยู่แล้วครับ
- ในส่วนของแกไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมีสมาชิกได้ทักท้วงมาว่าผลงานผิดที่ผิดเป้าหมายซึ่งต้องขอชี้แจงให้ทกท่านได้ทราบในการเอามาใช้การลงหินลูกรังในส่วนของหมู่ที่ ๕ ถ้าเรามองด้วยความเป็นธรรมการสัญจรก่อนปรับปรุงทั้งเส้นที่ท่านสมาชิกอยากให้ไปลงกับเส้นที่กระผมเอาไปลงจะขำรดหนักกว่า
- ในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ปรับปรุงผมจะนำหินคลุกไปลงให้ เช่น หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ เส้นนาครุณี ประมาณ ๓๐๐ เมตร จากที่จะลงหินลูกรังให้กระผมจึงเปลี่ยนเป็นลงหินคลุกเพราะจากการประเมินราคาแล้วใช้งบประมาณไม่เยอะผมก็อยากจะทำเนิการ

ให้ด่วนที่สุดเพราะยังมีชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านที่ยังร้องทุกข์เข้ามา ในส่วนนี้ก็ขอแจ้งให้สมาชิกและผู้นำทราบด้วยนะครับ

-ส่วนของ สอบต. หมู่ที่ ๑ ที่เสนอความเดือดร้อนเข้ามา ถนนเส้นนาพอแงง เส้นนั้นผมก็ได้ดำเนินการลงไปดูแล้วครับ

-ในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนน หรือเรื่องวาทภัย ภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้เขียนเป็นใบร้องทุกข์เข้ามายัง อบต.คอนนิม หากเรามีงบประมาณเพียงพอก็จะดำเนินการให้ทันท่วงที ในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงทีก็จะได้ปรึกษากับทางข้าราชการ ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนทุกส่วน เพื่อหาทางออกร่วมกันครับ

-ในส่วนของถนน คสล. ตอนนี้ได้ไปดำเนินการปรับผิวถนนถ้าฝนไม่ตกหรือดินอยู่ตัวแล้วจะลงให้ นะครับ

-เรื่องงานจิตอาสาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโครงการของ อบจ. และ อบต. ได้จัดร่วมกัน การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้า

-ในส่วนของลำห้วยหนองเอียนบริเวณหลังโรงเรียนบ้านคอนนิม ปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วนคือมีฝักตบขวางปิดกั้นทางน้ำทำให้ทางน้ำระบายออกช้ากระผมจึงให้กองช่างไปนำผู้รับเหมานำรถแบล็คโคมาช่วยดึงฝักตบขึ้น ตรงจุดข้ามลำห้วยฝักตบไปฝั่งซ้ายท่อระบายน้ำไม่เพียงพอกระผมจะนำท่อไปลงเพิ่มเพื่อที่จะได้ระบายน้ำได้เร็วขึ้นฝากท่านผู้นำและสมาชิกทุกท่านได้สื่อสารกับประชาชนให้กำลังใจผู้ที่ประสบปัญหาเก็บหลักฐานการบันทึกภาพเพื่อมาแนบเอกสารร้องทุกข์

-แจ้งไปยังสมาชิกเพื่อทราบนะครับถนนเส้นทาง กุดหมากเห็บ-ดอนโจด เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีการเสียชีวิต เรามีมาตรการในการลดอุบัติเหตุอย่างไรในส่วนของงบประมาณพอมีอยู่ ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทก็จะได้เข้าไปสอบถามอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขร่วมกัน

ประธานสภา

ในเรื่องของถนนก็ต้องแก้ปัญหาก็ไปเรื่อยๆ ในส่วนของหมู่ที่ ๔ ถนนเส้นบ้านครุณีจะเป็นเรื่องของการขุดสระน้ำใกล้ถนนทำให้ดินทรุดตัวกัดเซาะขอบถนนเกรงว่าอีก ๒-๓ ปีจะทำให้ถนนพังได้ก็อยากให้ท่านนายกได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ด้วยคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญคะ

นายก

ในส่วนของกรขุดบ่อขุดสระข้างถนนถ้าขุดลึก ๖ เมตร ก็ต้องห่างถนน ๖ เมตร ของหมู่ที่ ๔ กระผมดูแล้วสระน่าจะลึกประมาณ ๘ เมตร แต่ห่างจากถนนไม่น่าจะถึง ๘ เมตร จะมีในส่วนของกรปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะในการปลูกต้นไม้ก็ต้องมีการเว้นระยะห่างจากถนนเหมือนกับการขุดสระน้ำก็ขอฝากท่านผู้นำได้ไปประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยนะครับ

- ประธานสภา** เรื่องของถนน เรื่องของต้นไม้ ก็คงมีกันทุกหมู่บ้านต้นไม้เกิดขึ้นเยอะก็ทำให้ถนนแคบลง ของหมู่ที่ ๔ ก็มีเช่นกันคะก็ขอฝากไปยังผู้นำทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยคะ ในเรื่องถนนตรงที่เป็นสระน้ำตรงนั้นตอนนี้มีผู้รับเหมามาขุดดินไปทำถนนทำให้เป็นบ่อขนาดใหญ่เกรงว่าถนนจะทรุดตัวคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญคะ
- นายก** ขออนุญาตเสริมอีกเรื่องครับขอแจ้งไปยังผู้ช่วยหมู่ที่ ๑ เรื่องป้ายทางเข้าบ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมไปติดตั้ง ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง เนื่องจากฐานเดิมมีขนาดเล็กกว่าป้าย จะทำการเสริมฐานก่อนจึงจะนำป้ายไปติดตั้งให้ครับ
- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญคะ
- รองปลัด อบต.** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน น.ส.สุภาภาภรณ์ สุนมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เนื่องจากวันพรุ่งนี้ทาง อบจ. ร่วมกับเครือข่าย ทอสม. อ.แวงใหญ่ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สีบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ซึ่งทาง อบจ. ขอใช้สถานที่ ของ อบต.คอนฉิม ท่านนายกจึงได้บูรณาการโครงการร่วมกันกับทาง อบจ. และ ทอสม. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้นำท่านสมาชิกสภา อบต. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยคะ แต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้า เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อเป็นเกียรติกับทาง อบต.คอนฉิม ก็ขอนำเรียนทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการร่วมกันคะ ขอขอบคุณคะ
- ประธานสภา** ในส่วนของการจัดกิจกรรมก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม เพราะเราเป็นผู้นำเราก็พร้อมมาทำงานเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากภาคส่วนไหนก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าร่วมคะ ทางท่านผู้นำมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่เชิญคะ
- ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๑** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ หงส์แดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ขอนำเรียนแจ้งดังนี้ครับ
- เรื่องถังขยะบริเวณกลางหมู่บ้าน บ้านแม่บุบผา ร้านค้าพ่อประหยัด ชำรุดพังเสียหายให้นำถังขยะอันใหม่ไปเปลี่ยนด้วยครับ ส่วนเรื่องการเก็บขยะเมื่อนำขยะไปเทใส่รถแล้วขอความกรุณาอย่าโยนถังขยะลงจากรถเพราะจะทำให้ถังขยะพังได้ขอฝากท่านนายกด้วยครับ
- เรื่องถนน เป็นการขุดสระใกล้กับถนนเส้นหนองสามเหลี่ยมใกล้กับโรงสี ตรงสระน้ำของพ่อสุระ พ่อสวอง พ่อโฮม ขุดวางท่อประปาทำให้น้ำซึมลงไปแล้วทำให้เป็นโพรงขอให้ท่านได้ไปตรวจสอบและแก้ไขด้วยครับ

- ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมขอขอบคุณท่านนายกนະครັບที่ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร ต่อไปก็จะได้รวบรวมข้อมูลของพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วส่งเป็นหนังสือเข้ามายังผู้บริหารต่อไปครับ
- ขอบคุณท่านนายกนະครັບที่ท่านได้ทำงานรวดเร็วไม่นิ่งเฉยลงพื้นที่รวดเร็วขอบคุณครับ
- นายก ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ท่านได้สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ส่วนเรื่องการพัฒนาผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกๆ ฝ่าย ทั้งท่านสมาชิกทั้ง ๙ หมู่ ท่านผู้นำขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่เราได้ทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาประมาณ ๖ เดือนกว่าๆ ครับ
- ประธานสภา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้นำผู้ช่วยทุกท่านนะคะ ขอฝากอีกเรื่องคะเรื่องสะพานข้ามลำห้วยหนองเียนสะพานที่ข้ามไปหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ซึ่งโครงการนี้ก็เคยพูดกันมาหลายปีแล้วตอนนี้ฐานได้สะพานเริ่มมีรอยแตกร้าวชำรุดเยอะประจวบกับช่วงนี้น้ำในลำห้วยเยอะขึ้นเกรงว่าสะพานจะพัง อยากฝากให้ท่านนายกได้ติดตามโครงการตรงนี้ให้ด้วยคะ เพราะเคยขอมาหลายปีแล้วมีช่างออกสำรวจแล้วแต่ก็เงียบไปไม่ทราบว่าจะได้เร็วหรือช้า ฝากท่านนายกได้ติดตามให้ด้วยนะคะ
- นายก เรื่องสะพานข้ามลำห้วยหนองเียนหลังจากที่ไปรับแจ้งมาผมได้ดำเนินการทำเรื่องไปยังท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ท่านก็ได้ส่งช่างออกมาดูแล้วแต่งบประมาณไม่ได้อยู่ในแผนทางนายก อบจ. แนะนำมาในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ให้ทำเรื่องเข้ามาแล้วท่านนายกจะใช้บสำรองจ่ายหรืองบกลางเอามาช่วยเหลือของตำบลคอนฉิมคอนฉิน ครับ
- สอบต.หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวีระกันบุตร ประทุม สอบต.หมู่ที่ ๑ ฝากท่านนายกเรื่องถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ที่ตกหล่นขอฝากท่านนายกได้ติดตามให้ด้วยครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญคะ
- ผญบ. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวิสัย ทองเล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตามที่กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องประชาชน ขั้นตอนการส่งเอกสาร ให้ผู้นำทุกหมู่บ้านรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยทำเอกสารเป็น ๒ ชุด ส่งที่อำเภอหนึ่งชุด ส่งที่ทำการอบต.หนึ่งชุด เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ปัญหา
- ประธานสภา ในเรื่องของการร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน ก็จะเป็นการแจ้งไปยังกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขั้นตอนก็จะเป็นเหมือนกับร้องทุกข์เรื่องภัยแล้ง หลังจากที่ผู้นำได้รับหนังสือร้องทุกข์ก็จะได้ลงไปสำรวจเก็บข้อมูลต่อไปคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญคะ

- ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๑** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ หงส์แดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ขอแจ้งเรื่องการประชุมสัญจรชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมด้วยครับ
- ประธานสภา** ในการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนนี้ดิฉันเห็นด้วยกับท่านผู้ช่วยคะ ที่จะเชิญสมาชิกเข้าร่วมด้วยซึ่งทางสมาชิกสภาที่ยินดีเข้าร่วมประชุมคะ
- ผญบ. หมู่ที่ ๙** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวิสัย ทองเล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ เรื่องของการประชุมสัญจรหากทางสมาชิกสภาหรือฝ่ายบริหารที่มีเรื่องที่จะชี้แจงในการประชุมสัญจรกระผมจะดำเนินการประสานให้ครับ ในการประชุมครั้งที่ถึงนี้ รพสต.คอนฉิม ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเนื่องจากเงินในการสร้างตึกอุบัติเหตุหมดก็คงจะประชุมในเรื่องของการจัดทำผ้าป่าในส่วนนี้ขอแจ้งเบื้องต้นครับ
- ประธานสภา** ในการประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงจะคล้ายกับการประชุมสภาที่ทางสภาก็ได้ทำหนังสือเชิญท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกัน หากการประชุมสัญจรของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือเชิญสมาชิกสภาที่ยินดีเข้าร่วมประชุมด้วยคะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญคะ
- ผญบ. หมู่ที่ ๒** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายถนอม นาราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ปัญหาทางเข้าหมู่บ้านโนนใหญ่ทางคอนกรีตช่วงนาพ้อ ไตท่อน้ำแตกอยากให้ทาง อบต.เข้าไปแก้ไขขยายเขตถนนระยะประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ไม่ทราบว่าจะดำเนินการได้ไหมอยากให้ท่านนายกพิจารณาด้วยครับ
- ประธานสภา** ถนนสายบ้านโนนใหญ่ก็ได้คุยกันเรื่องไม่มีไหล่ทางอยู่คะ เชิญท่านนายกได้ชี้แจงคะ
- นายก** เรื่องของถนนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ กระผมได้ปรึกษากับทางท่านสมาชิก ปัญหาคือถนนไม่มีไหล่ทาง ตอนนี้กระผมอยากทราบว่าเขตที่ทางสาธารณะในจุดที่ดินมีประมาณกี่เมตร ถ้าหากถ้าหากถนนอยู่ในจุดมี ๔ เมตร แต่สร้างถนนเต็มที่ ๔ เมตรแล้ว อยากที่จะขยายออกฝั่งละ ๕๐ เซน หรือฝั่งละเมตร อยากจะขอให้ท่านผู้นำและสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ได้เข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ด้วยนะครับ เพราะทาง อบจ. จะจัดหางบเพื่อที่จะทำให้ถนนบ้านโนนใหญ่มีไหล่ทาง
- ผญบ. หมู่ที่ ๒** เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายถนอม นาราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตรงจุดนี้กระผมอยากให้ท่านนายกไปแก้ไข ๒ จุดที่ได้เสนอไปแล้วนั้นระยะทางประมาณ ๕๐ เมตร ในส่วนของการขยายไหล่ทางขอเป็นในครั้งต่อไปครับ
- นายก** ผ่าท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ และท่านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ได้ไปพูดคุยเจรจากับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการขยายไหล่ทาง

- ผญบ. หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายวิสัย ทองเล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ในส่วนของการปลูกป่าในวันที่ ๒๖ ที่จะถึงนี้ คือเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น เจ้าของที่นาไล่เอาขวานฟันรถของผู้ที่เอาสิ่งปฏิภูมไปทิ้ง ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญค่ะ
- ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๑ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุรศักดิ์ หงส์แดง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ เรื่องถนนลาดยางเส้นใหญ่ บริเวณนาพ้อจวบมีหลุมขนาดใหญ่ อยากให้ท่านได้ประสานกรมทางหลวงเข้ามาแก้ไขด้วยครับ ส่วนเรื่องถนนของหมู่ที่ ๒ ให้ไปถามความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนก่อนดำเนินการครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายเรื่องอื่นๆ หรือไม่เชิญค่ะ
- ผช.ผญบ. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุภาวดี สารมาคุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ จะขอความอนุเคราะห์ท่านนายกเรื่องต้นไม้ใหญ่ขวางทางไฟฟ้าและปิดบังภูมิทัศน์ ขอให้ท่านนายกได้ไปช่วยแก้ไขในจุดนี้ด้วยคะ เรื่องที่ ๒ เรื่องถนนเส้นบ้านแม่หนู ศาลารักษ์ เส้นรอบนอกหมู่บ้านเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ อีกจุดคือบ้านพ่อนันต์ ฉวี - บ้านพ้อสุบิน เส้นนี้จะชำรุดหนักมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้มีรถการสัญจรไปมาเยอะและมีโครงการของท่านนายกอำเภอก็มีการสัญจรไปมาตลอด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นี้จะได้หินคลุกหรือเปล้าหรือจะเป็นถนนคอนกรีต ขอขอบคุณคะ
- นายก -เรื่องไฟฟ้าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขวางสายไฟฟ้า ทางไฟฟ้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจแล้วซึ่งตรงจุดนี้เราได้มีแนวทางแก้ไขร่วมกันกับการไฟฟ้าแล้วครับ
- เรื่องถนนได้ดำเนินการปรับเกรดเพื่อที่จะลงหินคลุก งบประมาณแต่ละจุดลงให้จุดละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อบัญญัติครับ
- สำหรับถนนเส้นนาช่างนอง - นาพ้อพิน จะนำหินลูกรังไปลงให้ครับ
- ประธานสภา มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมคะ

ปิดประชุม ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ



(นายประภาส ปรีชาเลิศ)

เลขานุการสภาฯ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวีระกัน บุตรประทุม)

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิวัฒน์ จันทะภา)

สมาชิกสภาสภาฯ หมู่ที่ ๘

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางบุญใส โพธิกะ)

สมาชิกสภาสภาฯ หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางฉวีวรรณ ชัยลา)

ประธานสภาฯ